

Số: /TB-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày 13 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đỗ Văn Xiêng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu tại cuộc họp triển khai Kế hoạch tuyên truyền các quy định về quản lý chất thải và thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2024 trên địa bàn thành phố Lai Châu

Ngày 09/5/2024, UBND thành phố Lai Châu tổ chức cuộc họp làm việc với các đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch; Các đơn vị thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố: Công ty Môi trường đô thị Lai Châu, Công ty TNHH số 10; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường; Các đồng chí Bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Tân Phong, tổ dân phố số 27, phường Đông Phong để triển khai Kế hoạch tuyên truyền các quy định về quản lý chất thải và thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2024 trên địa bàn thành phố Lai Châu. Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu đánh giá các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương đã bước đầu triển khai; tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn vị còn chậm, chưa cụ thể hóa kế hoạch tại cơ sở, nhất là các tổ dân phố, bản thực hiện thí điểm. Để quản lý chất thải rắn sinh hoạt; giảm thiểu tác động tiêu cực của chất thải rắn sinh hoạt tới môi trường và sức khỏe con người; đồng chí Đỗ Văn Xiêng – Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất kết luận giao các đơn vị, UBND các xã phường thực hiện một số nội dung như sau:

1. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với UBND phường Tân Phong, Đông Phong và các tổ dân phố thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn xác định số lượng, kích cỡ thùng rác sử dụng phù hợp với thực tế trên cơ sở đề xuất của các tổ dân phố (đối với hộ kinh doanh sử dụng thùng rác kích thước lớn hơn của hộ gia đình, phù hợp với khối lượng phát thải).

Phối hợp với xã San Thàng, Sùng Phài xác định số lượng men vi sinh cần sử dụng, cách thức phát hỗ trợ cho Nhân dân cho phù hợp với điều kiện thực tế (định kỳ hoặc một lần) đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Xây dựng dự toán, thực hiện việc mua sắm từ nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường đã giao năm 2024 đảm bảo theo quy định hiện hành.

Có kế hoạch tổ chức tập huấn trên địa bàn thành phố; triển khai họp dân ở các tổ dân phố, bản, cử cán bộ tham gia họp dân theo đề nghị của tổ dân phố, bản.

Xây dựng nội dung tuyên truyền về phân loại rác thải tại nguồn ngắn gọn, cung cấp cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thanh, UBND các xã, phường sử dụng phát định kỳ hàng tuần trên hệ thống loa phát thanh.

Phối hợp với đơn vị dịch vụ công ích xây dựng phương án thu gom, xử lý rác sau phân loại, đảm bảo thu gom tách riêng, chôn lấp riêng các loại rác tại 02 tổ dân phố thực hiện mô hình.

2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo

Khẩn trương xây dựng Kế hoạch cụ thể và chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố tuyên truyền, triển khai thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn phù hợp với nhận thức của từng lứa tuổi tại các cấp học. Đồng thời chuyển kế hoạch cho các xã, phường để phối hợp thực hiện. Yêu cầu các trường học tham gia các buổi tập huấn do các xã, phường triển khai

Lồng ghép việc giáo dục phân loại CTRSH tại nguồn vào chương trình giáo dục chính khoá; lồng ghép các nội dung kế hoạch nhỏ để cho học sinh thấy được mục đích, ý nghĩa và tạo ý thức về việc phải phân loại CTRSH tại nguồn.

3. Giao UBND các xã, phường

Khẩn trương xây dựng Kế hoạch cụ thể tuyên truyền các quy định về quản lý chất thải và thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định về bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt đến các tổ chức, các cơ sở Trường học, cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải trên địa bàn biết, thực hiện.

4. Giao các xã: San Thành, Sùng Phài

Tổ chức họp triển khai tại xã, các bản cho người dân viết cam kết đào hố, xử lý rác thải bằng men vi sinh.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, kiểm tra việc đào hố xử lý rác hữu cơ tại nhà của các hộ gia đình; các hộ không có đất vườn thì nhiều hộ đào chung 01 hố. Hướng dẫn các hộ gia đình đào hố sau nhà tránh đào hố tiếp giáp mặt đường. Việc đào hố hoàn thành trong tháng 5/2025.

Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường đi khảo sát để xác định cung cấp men vi sinh, hướng dẫn cách thực hiện và hỗ trợ men vi sinh cho các hộ gia đình.

Phần đầu từ 30% trở lên đối với xã Sùng Phài, 50% trở lên đối với xã San Thàng hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và chôn/ủ rác hữu cơ tại vườn nhà.

5. Giao các phường: Tân Phong, Đông Phong (thực hiện mô hình phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn tại khu dân cư tổ 1, phường Tân Phong và tổ 27, phường Đông Phong)

Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, quy định về màu sắc của bao bì, thùng chứa rác thải sau phân loại. Trong đó, tập trung phân loại tách riêng rác thải có khả năng tái chế, tái sử dụng và rác thải hữu cơ.

Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường và tổ dân phố đi khảo sát để xác định số lượng, vị trí, địa điểm đặt thùng rác sử dụng phù hợp với thực tế.

Thông báo, đề xuất đến các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn 02 tổ triển khai phân loại rác tại nguồn theo kế hoạch.

Chỉ đạo Tổ trưởng tổ dân phố thí điểm triển khai đến toàn thể nhân dân trên địa bàn quản lý ký cam kết chấp hành việc phân loại rác thải tại nguồn.

6. Đề nghị đồng chí Bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Tân Phong và Tổ trưởng tổ dân phố 27, phường Đông Phong

Chủ trì, phối hợp với UBND phường triển khai đến Nhân dân ký cam kết thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, quy định về màu sắc của bao bì, thùng chứa rác thải sau phân loại.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các gia đình, các tổ chức trên địa bàn thực hiện phân loại rác tại nguồn theo quy định.

7. Đề nghị Công ty Môi trường đô thị Lai Châu, Công ty TNHH số 10

Làm việc từng tổ dân phố thống nhất thời gian thu gom rác để xây dựng phương án cụ thể thu gom, đào hố riêng để chôn rác hữu cơ, ..; thực hiện thu gom đúng loại rác phân loại tại 02 tổ dân phố thí điểm. Nếu xảy ra sai phạm thì sẽ xử lý theo quy định.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể thành phố tích cực tham gia tuyên truyền triển khai đến các đoàn viên, hội viên mình tại tổ dân phố, bản thí điểm thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn theo kế hoạch.

9. Việc xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền cho người dân viết cam kết, đào hố và mua sắm trang thiết bị thùng rác, men vi sinh phát cho các hộ hoàn thành xong trước ngày 31/5/2024. Từ ngày 01/6/2024 sẽ thực hiện thí điểm chính thức.

Trên đây là nội dung Thông báo kết luận của Đồng chí Đỗ Văn Xiêng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu tại buổi làm việc liên quan đến triển khai Kế hoạch tuyên truyền các quy định về quản lý chất thải và thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2024 trên địa bàn thành phố Lai Châu. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng HĐND-UBND Thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Công ty Môi trường đô thị Lai Châu;
- Đồng chí Bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Tân Phong và Tổ trưởng tổ dân phố 27, phường Đông Phong;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thanh Thủy